

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUẦN GIÁO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

*Tuần Giáo, ngày 28 tháng 7 năm 2021*

V/v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực nông – lâm nghiệp và nông thôn 6 tháng cuối năm 2021.

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp & PTNT; Tài Nguyên & Môi trường; Tài Chính - Kế hoạch, Hạt Kiểm lâm; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh
- Truyền hình; Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện;
- UBND các xã, Thị Trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, sản xuất nông, lâm nghiệp diễn ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức như: Đại dịch Covid-19 tái bùng phát trên phạm vi cả nước; tình hình dịch, bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp; giá vật tư nông nghiệp tăng cao,... Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và sự nỗ lực cố gắng của bà con nông dân, doanh nghiệp nên sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 còn một số tồn tại, hạn chế như: Phát sinh dịch bệnh VDNC trâu, bò; công tác quản lý khai thác và bảo vệ rừng còn yếu kém xảy ra trên địa bàn xã Tòa Tình...

Để phát huy những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm, khắc phục những tồn tại, hạn chế và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, UBND huyện yêu cầu:

**1. UBND các xã, thị trấn**

- Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất trong điều kiện dịch Covid-19:

+ Tăng cường chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, người dân trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp đã được UBND huyện giao năm 2021 tại Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 về việc điều chỉnh sửa đổi một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021, huyện Tuần Giáo.

+ Tập trung chỉ đạo người dân trên địa bàn đẩy mạnh tổ chức sản xuất gắn với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để sản xuất bị ảnh hưởng, gián đoạn; chủ động xây dựng phương án, huy động nguồn lực để tổ chức theo dõi, chăm sóc các cây trồng vụ Mùa, vụ Hè Thu, trồng cây ăn quả, rau màu,... góp

phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.

- *Phòng trừ dịch, bệnh trên cây trồng, vật nuôi:* Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch, bệnh trên đàn vật nuôi như: Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong phòng, chống dịch, bệnh gia súc, gia cầm.

- *Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng, giao đất, giao rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng:*

+ Tổ chức quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có và diện tích rừng tăng thêm trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện khoanh nuôi tái sinh rừng để tăng tỷ lệ che phủ rừng theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, kịp thời phát hiện điểm cháy, từ đó không chế và dập tắt, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại đến rừng. Phổ biến, triển khai thực hiện tốt Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng, phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn huyện. Tập trung rà soát những diện tích còn vướng mắc, bất cập trong quy hoạch 3 loại rừng (đất ở, đất lúa, đất vườn,...) và những diện tích rừng tự nhiên, rừng tái sinh nằm ngoài quy hoạch để tổng hợp, thống nhất điều chỉnh.

+ Tăng cường chỉ đạo, phối hợp đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023; chủ động cân đối, bố trí kinh phí còn thiếu để thực hiện theo quy định hiện hành và từ các nguồn xã hội hóa và hợp pháp khác. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các thông tin sai lệch trong các văn bản về giao đất, giao rừng của các chủ rừng; khẩn trương bàn giao bản đồ giao đất, giao rừng của các chủ rừng còn thiếu về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng huyện, làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- *Mời gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp:* Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mời gọi, thu hút các nhà đầu tư là doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế có tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất. Thường xuyên nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư cây Mắc ca của doanh nghiệp đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; thực hiện xúc tiến, thành lập các hợp tác xã trồng mắc ca. Chủ động, quyết tâm và thực sự vào cuộc trong việc hỗ trợ, phối hợp với Nhà đầu tư dự án (đối với các dự án mắc ca đã được cấp chủ trương đầu tư) tiến hành đo đạc, quy chủ diện tích trong vùng lập dự án của doanh nghiệp theo đúng hiện trạng để đề nghị huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định, làm cơ sở liên kết với doanh nghiệp trồng mắc ca, cũng như xác định được quỹ đất còn lại (nếu có) để cho doanh nghiệp thuê đất trồng mắc ca.

- *Công tác thông tin, phối hợp:* Thường xuyên thông tin, trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và PTNT và các ban, ngành, phòng ban chuyên

môn liên quan để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn năm 2021.

## **2. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn**

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND huyện giao tại Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 18/12/2020. Quyết định 737/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 về việc điều chỉnh sửa đổi một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021, huyện Tuần Giáo đảm bảo tiến độ.

- Tập trung đơn đốc, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn, hướng dẫn UBND xã phối hợp với Công ty CP mắc ca DAMIA Điện Biên đẩy nhanh tiến độ trồng cây mắc ca trên địa bàn xã Quài Tở; đề xuất UBND huyện xem xét điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đặc biệt là cơ chế đất đai đối với các dự án đầu tư trồng cây mắc ca đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Tham mưu kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện để tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp các phòng, đơn vị chuyên môn tăng cường thực hiện chức năng kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, phân bón,... đặc biệt là các vật tư đầu vào của các dự án liên kết theo chuỗi giá trị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các sản phẩm nông lâm sản thuộc các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn để đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.

- *Xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản phẩm OCOP:* Tiếp tục triển khai đồng bộ Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tất cả các xã của huyện. Giữ vững các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định, hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh công nhận xã cơ bản đạt chuẩn Nông thôn mới cho các xã: Mùn Chung, Mường Mùn, Pú Nhung, Rạng Đông nâng tổng số xã được công nhận cơ bản đạt chuẩn đến năm 2021 là 09/18 xã (Xã Quài Nưa, Quài Tở, Quài Cang, Mường Thín, Nà Sáy, Mùn Chung, Mường Mùn, Pú Nhung, Rạng Đông, đạt từ 15 tiêu chí trở lên). Mỗi xã tăng từ 1-2 tiêu chí. Phấn đấu 02 bản Minh Thắng xã Quài Nưa và bản Sái Ngoài xã Quài Cang đạt bản nông thôn mới năm 2021. Số tiêu chí đạt theo chuẩn nông thôn mới bình quân đạt 13,8 tiêu chí/xã. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận sản phẩm OCOP với 02 sản phẩm Dưa mèo, Mắc Ca trình tỉnh công nhận; sản phẩm OCOP được đánh giá cấp tỉnh đạt từ 3 sao trở lên;

- *Thủy lợi và phòng chống thiên tai:* Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn năm 2021 theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 16/3/2021. Chủ động xây dựng các phương án và sẵn sàng ứng cứu kịp thời các tình huống khẩn cấp, không để bất ngờ, thụ động, hạn chế thấp nhất thiệt hại về nhà cửa, tài sản và tính mạng của nhân dân

khi thiên tai xảy ra. Tập trung hướng dẫn các xã thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở để tiếp nhận quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc cấp huyện, xã quản lý đảm bảo theo quy định của Luật Thủy lợi.

### **3. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp**

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn, hướng dẫn UBND các xã, thị trên địa bàn huyện thường xuyên nắm bắt tình hình sinh vật gây hại và công tác phòng chống; tổ chức kiểm tra tình hình thực tế tại các địa bàn trọng điểm; hỗ trợ địa phương trong công tác điều tra phát hiện, dự báo và khoanh vùng dịch hại, đề xuất các giải pháp phòng chống kịp thời; tăng cường thanh, kiểm tra việc buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trên địa bàn, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên trâu bò; lấy mẫu đối với trâu, bò có dấu hiệu bệnh, nghi bệnh (VDNC, LMLM...) tại các điểm, cơ sở giết mổ hoặc trong quá trình vận chuyển, gửi xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn huyện; tổ chức kiểm tra thường xuyên các điểm, cơ sở giết mổ, tập kết, trung chuyển động vật; cơ sở kinh doanh, buôn bán động vật, sản phẩm động vật nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Bám sát cơ sở hướng dẫn kỹ thuật chế biến, dự trữ và sử dụng nguồn thức ăn thô xanh cho gia súc và các biện pháp phòng chống đói, rét, bảo vệ an toàn cho cho cây trồng, vật nuôi.

### **4. Phòng Tài chính - Kế hoạch**

- Trên cơ sở nguồn ngân sách hàng năm của huyện và các quy định của pháp luật hiện hành chủ động rà soát, cân đối tham mưu cho UBND huyện bổ sung (nếu có) nguồn kinh phí tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp để thúc đẩy thực hiện hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 gắn với nâng cao đời sống người dân.

- Tham mưu cho UBND huyện cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách huyện để chi cho công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023; chi thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh và thiên tai trên địa bàn huyện.

- *Phát triển hợp tác xã và thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất:* Tổ chức rà soát, đánh giá hoạt động, hiệu quả của các Hợp tác xã trên địa bàn, đặc biệt là hợp tác xã nông nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến thành lập, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp hiện có, đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện.

## 5. Hạt Kiểm lâm

- Tăng cường thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp đến người dân trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền các hộ dân tham gia công tác QLTVR đồng thời tố giác các hành vi xâm hại đến rừng, hủy hoại rừng của các cá nhân, tổ chức đến các cơ quan chuyên môn để kịp thời ngăn chặn và xử lý. Tăng cường phối hợp tổ chức đi tuần tra kiểm tra diện tích rừng được giao trên địa bàn quản lý.

## 6. Ban quản lý rừng phòng hộ

Tăng cường quản lý tốt diện tích rừng được giao, hướng dẫn trồng, chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng trồng phòng hộ, rừng trồng thay thế trên địa bàn.

## 7. Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình

Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành và nhân dân góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Nhận được Văn bản này, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung yêu cầu./.

### *Nơi nhận:*

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Tuyên**